

ประกาศการจัดหาเลขที่ 8/2557

เรื่อง การจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Notebook โดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความประสงค์จะจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 309 ชุด โดยมีราคากลางชุดละเท่ากับ 40,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 เช่น จะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ เป็นต้น
2. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย และดำเนินการค้าด้านคอมพิวเตอร์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. เป็นผู้ดำเนินการค้าด้านคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าคอมพิวเตอร์ยี่ห้อที่เสนอราคาว่าสามารถให้บริการหลังการขายแก่สำนักงานได้เป็นอย่างดี
4. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของส่วนงานราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 13 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2695-9971 ในวันและเวลาทำการของสำนักงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจะต้องยื่นซองเอกสารการประมูลประกอบด้วย

- 1) ซองคุณสมบัติของผู้เสนอราคา (หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าคอมพิวเตอร์ยี่ห้อที่เสนอราคา)
- 2) ซองคุณสมบัติด้านเทคนิค (ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับคุณสมบัติที่สำนักงานกำหนด พร้อมบรรยายละเอียดยี่ห้อที่เสนอ แคตตาล็อก เอกสารทางเทคนิคอื่นๆ ตามข้อกำหนด)

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งการเสนอราคา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิเรียกให้ผู้เข้ายื่นเอกสารการประมูล ส่งตัวอย่างสิ่งของที่เสนอขายที่มีคุณลักษณะตามเอกสารที่ยื่นเสนอ หรือที่มีคุณลักษณะสูงกว่าเอกสารที่ยื่นเสนอจำนวนรายการละ 1 ชุด มาให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบคุณลักษณะและรับกลับคืนไปภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด หรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้เข้ายื่นเอกสารการประมูลจะต้องวางหลักประกันซอง 50,000.- บาท (เงินสด หรือ แคนเชียร์เช็ค หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ยื่นซอง) กำหนดยื่นเอกสารการประมูลในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ที่ทำการ ชั้น 13 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะไม่พิจารณาของข้อเสนอที่มีได้ยื่น ณ สถานที่และในวันเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

16 มิถุนายน 2557